

นาคคนาว เณเรียว

“เด็กและเยาวชนคือ อนาคตของวัดและชุมชน”

สารวัดเดือนสิงหาคมนี้ที่วัดของเราขอให้เดือนที่เราจะส่งเสริมและภาวนาเพื่อเด็กๆ และเยาวชน เป็นต้นในชุมชนวัดและโรงเรียนพระมารดาฯของเราเป็นพิเศษ พ่อจึงขอพูดถึงเรื่องของเด็กๆ ในฉบับนี้สักหน่อย พ่อเองในส่วนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กๆ ในวัด ไม่ว่าจะเป็นเด็กช่วยมิสซา เยาวชน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ ฯลฯ พ่ออยากเชิญชวนผู้ปกครอง ส่งเสริมและผลักดันเด็กๆ ทั้งชายและหญิง ให้เขามามีส่วนร่วมกับวัด ในบทบาทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กช่วยมิสซา ผู้อ่านฯ เยาวชน ฯลฯ ตามที่พวกเขาสามารถทำได้ พ่อเชิญชวนพี่น้องที่มีลูกๆ หลานๆ เป็นต้นเด็กๆ ที่ยังไม่เคยมาช่วยมิสซา พาเด็กๆ เหล่านี้มาช่วยมิสซา มาใกล้ชิดพระแท่น ให้เขามามีส่วนร่วมมีบทบาทในพิธีกรรมมากขึ้น เพื่อให้การมาร่วมมิสซามีความหมาย มีแรงผลักดันสำหรับพวกเขามากขึ้น พี่น้องที่อยากให้เด็กๆ มาช่วยมิสซา สามารถพาเด็กๆ เหล่านี้มาช่วยมิสซาได้เลยในรอบที่พี่น้องมาวัด โดยพาพวกเขา มาด้านหลังพระแท่นเพื่อแต่งตัว หรืออาจจะบอกกับบราเดอร์ ครูคำสอน พระสงฆ์องค์หนึ่งองค์ใด ก็ยินดี เพื่อให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมเวลามาร่วมมิสซามากขึ้น ไม่ต้องกังวลว่าเด็กๆ จะไม่เรียบร้อย (เพราะไม่เรียบร้อยอยู่แล้วในช่วงแรกๆ 555) แต่ผ่านไปเขาจะเรียบร้อยขึ้น ผ่านทางการได้ช่วยบ่อยๆ จะมีรุ่นพี่ บราเดอร์ คุณพ่อ คอยแนะนำ คอยสอน พี่น้องไม่ต้องห่วง พ่อเชิญชวนอีกครั้งผ่านตัวหนังสือ ให้เด็กๆ ใกล้วัด ใกล้พระ มีแต่ข้อดี และในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคมนี้เราจะจัดอบรมและฝึกเด็กๆ เหล่านี้เป็นพิเศษ และจะมีกิจกรรมของเยาวชนในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมด้วยเช่นกันโอกาสเดือนสำหรับเด็กและเยาวชน

อีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ ทุกมิสซาวันอาทิตย์ทุกรอบ ที่วัดของเราจะแจกขนม เล็กๆ น้อยๆ ให้กับเด็กๆ ไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกกับการมาวัด แต่เป็นแรงจูงใจให้กับเด็กๆ ที่มาวัดให้เขาารู้สึกว่าการมาวัดเป็นความสุข เป็นความยินดี เป็นสิ่งที่พวกเขารอคอย พ่อเชิญชวนพี่น้องที่ปรารถนามีส่วนร่วมในความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นลูกๆ หลานๆ ของเรา พี่น้องสามารถนำขนม อมยิ้ม ชอคโกแลต ของขบเคี้ยวต่างๆ มามอบให้กับทางวัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของเด็กๆ ถ้าพี่น้องเห็นเด็กๆ เวลามารับขนม แม้เป็นขนมชิ้นเล็กๆ แต่นำความสุขให้กับเด็กๆ เวลาที่มารับอย่างไม่น่าเชื่อ จากสีหน้า จากแววตาของเด็กๆ พี่น้องที่ประสงค์จะร่วมในความสุขนี้ สามารถนำมามอบให้ที่วัด ผ่านทางพระสงฆ์หรือที่สำนักงานวัดก็ได้ ยังรับอยู่ตลอดครับ และพ่อขอขอบคุณพี่น้องหลายๆ ท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ในช่วงที่ผ่านมาด้วย

ปัจจุบันของวัดพระมารดาฯของเราคือพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมมิสซา ที่มีส่วนในวัดไม่ทางหนึ่งทางใด แต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อนาคตของวัดก็คือ เด็กๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นลูกๆ หลานๆ ของเราที่กำลังเติบโตขึ้น การส่งเสริมเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นทางหนึ่งทางใด จึงเป็นการสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้กับวัดให้กับชุมชนพระมารดาฯแห่งนี้ต่อไป ถ้าไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่ พ่อเชิญชวนพี่น้องมาร่วมสร้างอนาคตชุมชนความเชื่อนี้ไปด้วยกันครับ

ปลัดวัดคลองจั่น